



P440

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ

พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัตินักเรียน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน ในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๑๐) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัตินักเรียน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไว้ดังนี้

๑. กรณีผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. กรณีผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการมิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการตามข้อบังคับและประกาศที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไปจนกว่าจะมีการออกข้อบังคับและประกาศฉบับใหม่ ยกเว้นการขอตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวนผลงานและคุณภาพของผลงานให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ และการมีส่วนร่วมในผลงานและการเผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ/เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์มนตรี ตูจันตา)

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล